



ที่ นร ๑๒๐๘/ ๗๕

สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การต่ออายุสัญญาจ้างผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เรียน ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ อพท ๐๑/๑๑๐

ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการบริหารและกำกับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ขอหารือสำนักงาน ก.พ.ร. ว่า หากคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความประสงค์ให้ผู้ว่าราชการ อพท. ดำรงตำแหน่งต่อไปอีก ๑ วาระ คณะกรรมการฯ จะสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำเนินการต่ออายุสัญญาจ้างผู้อำนวยการ อพท. ได้หรือไม่ และมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้ อพท. ต้องดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการใหม่เป็นการทั่วไป หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเรียนว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชนกำหนดว่า คณะกรรมการฯ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการฯ ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่าราชการองค์การมหาชน รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อกำหนดค่าตอบแทนและเงื่อนไขการประเมินเพื่อกำหนดไว้ในสัญญาจ้างของผู้ว่าราชการ

อนึ่ง ข้อสังเกตเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามคู่มือการบริหารและกำกับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องกับหลักการจัดตั้งองค์การมหาชนและระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลนั้น กำหนดว่า หากคณะกรรมการฯ มีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้ว่าราชการองค์การมหาชนให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไปอีกวาระหนึ่งโดยไม่ใช้กระบวนการสรรหา คณะกรรมการฯ อาจกำหนดให้ใช้วิธีการพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการฯ ที่ดำรงตำแหน่งในวาระแรก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนครเชตต์ สุทพรีตา)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นๆ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๖๗ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐